



## TACC ครึ่งปีแรกทรงดี พื้นฐานเร็ด

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย กำลังอยู่ในช่วงของการรายงานผลประกอบการงวดครึ่งแรกของปี 2563 ซึ่งจะสิ้นสุดปลายเดือนสิงหาคมนี้ โดย บจ.ที่รายงานออกมาแล้วส่วนใหญ่จะมีกำไรปรับลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์ แต่ในทางกลับกัน มีบางบริษัทที่มีกำไรเติบโตเพิ่มขึ้น เพราะสามารถปรับตัวได้ดี มีกลยุทธ์การบริหารต้นทุนที่ได้ผลชัดเจน และยังให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้น ด้วยการประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลอีกด้วย

บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC เป็นหนึ่งในบริษัทที่รายงานกำไรเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน แม้จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา-19 แต่ด้วยความสามารถของบริษัทที่มีการปรับกลยุทธ์ โดยการหันมาเน้นสินค้าที่มีมาร์จิ้นดีและเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการลดต้นทุน จึงทำให้สามารถฝ่าวิกฤติในรอบดีไปได้ด้วยดี

TACC รายงานภาพรวมผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส 2/63 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 47.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.09% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิเท่ากับ 37.30 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 322.60 ล้านบาท

ขณะที่ผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 90.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.63% จากงวดเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิเท่ากับ 73.13 ล้านบาท ส่วนรายได้รวมอยู่ที่ 653.27 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ด้วยการเพิ่มยอดขายในส่วนของสินค้าที่มีกำไรสูง การพัฒนาต้นทุนอย่างต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทำให้สามารถรักษา

ความสามารถในการทำกำไรไว้ได้เป็นอย่างดี

จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 และกำหนดวันที่จ่ายปันผลในวันที่ 4 กันยายน 2563

“ซัชชวี วัฒนสุข” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ระบุว่า แผนการดำเนินธุรกิจครึ่งปีหลัง บริษัทยังคงมีการวางจำหน่ายสินค้าเครื่องดื่มชนิดใหม่ๆ ในร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยเฉพาะเมนูของคกรักสุขภาพ ซึ่งกำลังเป็นกระแสนิยมในปัจจุบัน และจะช่วยสนับสนุนยอดขายได้อีกทาง

สำหรับในส่วนร้าน All Café การที่มีจำนวนสาขามากขึ้น และบริษัทได้ปรับเพิ่มขนาดแก้วเครื่องดื่ม ทำให้มีอัตราการซื้อมากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ ในส่วนของธุรกิจ Character Business ที่ผ่านมามีการเปิดตัวสินค้าใหม่ของ Character หม่าจ๋า ที่ร้าน Loft Siam Discovery ไปแล้ว ปรากฏว่ามีผลการตอบรับที่ดีมาก

ขณะที่บรรดานักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ ลงความเห็นว่า เหมือนกันคือ TACC รายงานกำไรได้ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และประเมินว่า ในช่วงครึ่งปีหลังยังสามารถรักษาการเติบโตและรักษาความสามารถในการทำกำไรไว้ดีกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมามี จึงแนะนำให้เข้าลงทุน โดยให้ราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานอยู่ในช่วงราคา 7-7.20 บาทต่อหุ้น

บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า กำไรปกติครึ่งปีแรกคิดเป็นสัดส่วน 50% ของประมาณการกำไรปกติทั้งปี จึงมีโอกาสที่กำไรปี 2563 อาจถูกปรับขึ้นได้ เพราะปกติแล้ว กำไรครึ่งปีหลังจะสูงกว่าครึ่งปีแรก บริษัทยังคงมุมมองรายได้ปี 2563 ทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อยจากงวดเดียวกันปีก่อน แต่ใช้กลยุทธ์รักษาความสามารถในการทำกำไรโดยเน้นขายสินค้าที่มีกำไรดี และใช้ค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ ทำให้ความสามารถในการทำกำไรดีขึ้น และกำไรยังเติบโตได้

สำหรับการประกาศจ่ายปันผลงวดครึ่งปีแรกที่ 0.13 บาทต่อหุ้น ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 19 สิงหาคมนี้ คิดเป็นผลตอบแทน 2.1% และให้ราคาเป้าหมายที่ระดับ 7.20 บาทต่อหุ้น